

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

**Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa X và một số ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX**  
*(Thuộc lĩnh vực Ban Dân tộc)*

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 179/HĐND-VP ngày 11/10/2021 về việc giao theo dõi, thẩm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa X, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát thông qua việc xem xét các báo cáo của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, kết quả như sau:

### **I. KẾT QUẢ TRẢ LỜI, GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI**

#### **1. Các ý kiến, kiến nghị được giao thẩm tra**

Trước và sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa IX, Ban Dân tộc HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh giao nghiên cứu, xem xét 37 ý kiến, kiến nghị cử tri (*trước kỳ họp thứ ba có 15 ý kiến, sau kỳ họp thứ ba có 22 ý kiến*) như sau:

- Trước kỳ họp thứ ba: Có 15 ý kiến, kiến nghị, trong đó:

+ Chế độ - Chính sách: 01 ý kiến, kiến nghị;

+ Giao thông: 02 ý kiến, kiến nghị;

+ Nông lâm nghiệp: 05 ý kiến, kiến nghị;

+ Điện lực: 07 ý kiến, kiến nghị;

- Sau kỳ họp thứ ba: Có 22 ý kiến, kiến nghị, trong đó:

+ Nông - Lâm nghiệp: 05 ý kiến, kiến nghị;

+ Đất đai - Tài nguyên - Môi trường: 06 ý kiến, kiến nghị;

+ Điện lực: 06 ý kiến, kiến nghị

+ Lĩnh vực khác: 05 ý kiến, kiến nghị

- Các ý kiến, kiến nghị trong cuộc vận động bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, Ban Dân tộc HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh giao nghiên cứu, xem xét Có 16 ý kiến (*điện, viễn thông 04 ý kiến; nông lâm nghiệp 9 ý kiến; đất đai 03 ý kiến*).

- Các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng từ kỳ họp thứ 18 trở về trước: 15 ý kiến, kiến nghị (*điện lực 08 ý kiến, đất đai – tài nguyên – môi trường 03 ý kiến, nông lâm nghiệp 02 ý kiến, lĩnh vực khác 02 ý kiến*)

## **2. Kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri**

Kết thúc các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và tiếp xúc cử tri trong cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi UBND tỉnh đề nghị xem xét, trả lời. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri bảo đảm theo quy định của pháp luật. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, UBND tỉnh, các sở, ngành đã tiếp thu kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Một số ý kiến mang tính góp ý, xây dựng đã được UBND tỉnh phân công cơ quan chuyên môn tiếp thu trả lời, giải thích đề cử tri nắm được. Qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được làm rõ và giải quyết kịp thời, đảm bảo thời gian quy định. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh giải quyết, trả lời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Trên cơ sở tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao các cơ quan chuyên môn tiếp thu, trả lời 68/68 ý kiến, kiến nghị (*đạt 100%*), trong đó các ý kiến đã giải quyết 32 ý kiến (*chiếm 47%*), các ý kiến chưa thể giải quyết do nguyên nhân khách quan 22 ý kiến (*chiếm 32,5%*), đang giải quyết 12 ý kiến (*chiếm 17,6%*), chưa có kết quả giải quyết 02 ý kiến (*chiếm 2,9%*)

*(Có biểu các ý kiến, kiến nghị đang giải quyết gửi kèm)*

### **2.1. Về các ý kiến, kiến nghị đang đề nghị giải quyết**

Nhiều ý kiến đề nghị nâng cấp, cải tạo lưới điện, hỗ trợ xây dựng cột điện bằng bê tông...đều đã được Công ty Điện lực Bắc Kạn tiếp thu và trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt và sẽ triển khai thực hiện khi được cấp vốn.

Đối với các ý kiến đề nghị quan tâm đầu tư kéo điện lưới quốc gia. Ngày 14/10/2020, UBND tỉnh đã có văn bản đăng ký nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời Bộ Công thương đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư công "*Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025*", trong đó có tỉnh Bắc Kạn thuộc phạm vi chương trình. Trong giai đoạn 2021-2025, khi Trung ương bố trí vốn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo, triển khai thực hiện việc đầu tư lưới điện đến các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh.

### **2.2. Về các ý kiến, kiến nghị đang giải quyết**

- Ý kiến cử tri đề nghị hạ thấp độ cao và mở cua trên tuyến đường 258 từ địa danh Phủ Thông vào đến hồ Ba Bể. Ý kiến này được Sở Giao thông Vận tải trả lời việc nâng cấp và sửa chữa bảo trì các tuyến đường tỉnh nói chung và

ĐT.258 nói riêng phụ thuộc vào nguồn kinh phí bảo trì của địa phương. Trong những năm qua do nguồn kinh phí khó khăn nên nâng cấp, cải tạo còn hạn chế. Do vậy, Sở Giao thông Vận tải đã tiếp thu ý kiến và xem xét trình cấp có thẩm quyền cân đối các nguồn vốn để thực hiện trong kế hoạch bảo trì hàng năm.

- Ý kiến, kiến nghị cử tri xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông đề nghị điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng cho đúng với hiện trạng thực tế do trùng chéo trong việc quy hoạch, xác định 3 loại rừng trên địa bàn xã, có nơi là rừng sản xuất lại nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ. Đề nghị điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng cho đúng với hiện trạng và thực tế hiện nay.

Qua khảo sát, Ban nhận thấy phản ánh của cử tri là có cơ sở, 10/10 thôn trên địa bàn xã Nguyên Phúc giữa quy hoạch 3 loại rừng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho nhân dân có sự trùng chéo, chưa thống nhất. Một số diện tích được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất rừng sản xuất, tuy nhiên trong quy hoạch 3 loại rừng là phòng hộ do đó người dân không được sản xuất và khai thác. Bên cạnh đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh một số diện tích được quy hoạch là rừng phòng hộ, nhưng hiện trạng không có rừng nên không còn chức năng phòng hộ, nhiều diện tích rừng, đất lâm nghiệp quy hoạch theo chức năng 3 loại rừng không phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Về ý kiến cử tri về đề nghị khắc phục cột điện bị nghiêng trước cổng trường Tiểu học Quang Thuận: Công ty Điện lực Bắc Kạn trả lời Điện lực Thành phố đã lập phương án sửa chữa thường xuyên, khắc phục lại đảm bảo an toàn cấp điện cho nhân dân trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, Ban nhận thấy việc cột điện bị nghiêng nếu không được khắc phục, xử lý ngay sẽ xảy ra sự cố gãy đổ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, bên cạnh đó, đây là địa điểm tập trung đông người, nhất vào giờ cao điểm, có nhiều phụ huynh và học sinh qua lại.

Một số ý kiến, kiến nghị từ kỳ họp thứ 18 trở về trước có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành hiện nay vẫn đang được UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết như: Việc khai thác gỗ của Công ty TNHH trồng rừng và chế biến gỗ Bình Minh; bàn giao đất của Dự án tái định canh, định cư Đồn Đền – Khuổi Luông cho địa phương quản lý; việc bồi thường đất đã giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3 cho một số hộ dân thuộc tổ 7 phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn; có cơ chế cho người dân khai thác hoặc có chính sách hỗ trợ cho người dân trong khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ...

### **2.3. các ý kiến, kiến nghị chưa có kết quả trả lời, giải quyết**

Đến thời điểm thẩm tra vẫn còn 02 ý kiến, kiến nghị cử tri đã được UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương liên quan trả lời nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời, giải quyết, gồm: (1) Ý kiến phản ánh việc xây dựng khu dân cư Pá Danh, xây dựng sân vận động tỉnh chủ yếu thu hồi đất vườn đồi nên người dân có đất bị thu hồi không được cắm đất tái định cư. Đề nghị có cơ chế đối với các hộ dân bị thu hồi đất nhưng gia đình có nhiều nhân khẩu, có nhu cầu tách hộ được bố trí đất tái định cư (2) Ý kiến đề nghị xem xét, thu hồi và giao

cho người dân tổ Lâm trường, phường Huyền Tung 17 ha đất do lâm trường huyện Bạch Thông quản lý để phát triển sản xuất.

## **II. ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI**

### **1. Ưu điểm**

Sau khi nhận được các văn bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao các cơ quan liên quan xem xét, trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến.

Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan đã tiếp thu, giải quyết, trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng về những vấn đề cử tri nêu. Các đơn vị đã thực hiện việc gửi trực tiếp văn bản trả lời đến cử tri có ý kiến, kiến nghị hoặc gửi về địa phương nơi cử tri cư trú để thực hiện việc niêm yết công khai văn bản trả lời cử tri theo quy định (*có 68/68 ý kiến, kiến nghị của cử tri giao Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra đã có văn bản trả lời đến cử tri, đạt tỷ lệ 100%*).

### **2. Tồn tại, hạn chế**

- Một số ý kiến, kiến nghị trải qua nhiều kỳ họp chưa được UBND tỉnh đưa ra giải pháp để giải quyết dứt điểm hoặc thực hiện chậm, kéo dài.<sup>1</sup>

- Có ý kiến phản ánh ảnh hưởng trực tiếp đến người dân chưa được xem xét, giải quyết khắc phục ngay mà chỉ được trả lời sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.<sup>2</sup>

## **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Đề nghị UBND tỉnh:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát lại và có lộ trình điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó cần lấy ý kiến nhân dân, chính quyền cơ sở để xác định các loại rừng sát với thực tế để vừa bảo tồn, phát triển rừng, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân.

2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn khắc phục, xử lý ngay tình trạng cột điện bị nghiêng trước công trường Tiểu học Quang Thuận để đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh.

3. Tiếp tục xem xét, giải quyết dứt điểm ý kiến đề nghị xem xét bồi thường giải phóng mặt bằng cho một số hộ dân thuộc tổ 7 phường Phùng Chí Kiên trong quá trình thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3 đoạn qua thành phố Bắc Kạn theo đúng quy định của pháp luật.

4. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc gửi văn bản trả lời trực tiếp đến cử tri có kiến nghị và niêm yết tại trụ sở để

---

<sup>1</sup> Việc khai thác gỗ của Công ty TNHH trồng rừng và chế biến gỗ Bình Minh; bàn giao đất của Dự án tái định canh, định cư Đồn Đền – Khuổi Luông cho địa phương quản lý; việc bồi thường đất đã giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3 cho một số hộ dân thuộc tổ 7 phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

<sup>2</sup> Ý kiến cử tri đề nghị khắc phục cột điện bị nghiêng trước công trường Tiểu học Quang Thuận.


cử tri nắm được, từ đó hạn chế các ý kiến, kiến nghị đã được trả lời tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước đó. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để cử tri nắm được các quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa X và một số ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, kính trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: HS, VT.

**TM. BAN DÂN TỘC  
KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



---

**Hoàng Văn Vĩnh**